

Số: *1159* /NQLT-ĐHV

Nghệ An, ngày 27 tháng 9 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức năm học 2017 - 2018

Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức Trường Đại học Vinh năm học 2017 - 2018 tiến hành vào ngày 27 tháng 9 năm 2017 trong không khí vui tươi, phấn khởi của cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên chào mừng năm học mới. Tham dự Hội nghị có 225 đại biểu là các đồng chí trong Ban Giám hiệu Nhà trường, các đồng chí: Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường, Thư ký Hội đồng trường, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban Thanh tra nhân dân, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Trưởng ban nữ công và đại biểu được bầu từ Hội nghị cán bộ, viên chức của các đơn vị.

Năm học 2017 - 2018 là năm học tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII; Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ; triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXI, phấn đấu thực hiện mục tiêu đưa Trường Đại học Vinh trở thành Trường Đại học trọng điểm quốc gia, là thành viên của Mạng lưới các trường đại học ASEAN và chuẩn bị cho các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường. Với tinh thần "*Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển*",

HỘI NGHỊ QUYẾT NGHỊ:

I. Thông qua các báo cáo:

1. Báo cáo của Hiệu trưởng về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017 - 2018
2. Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2016 - 2017
3. Báo cáo "Ba công khai", báo cáo tài chính năm học 2016 - 2017
4. Báo cáo tổng hợp ý kiến tại Hội nghị cán bộ, viên chức của các đơn vị
5. Báo cáo bổ sung về những vấn đề góp ý cho Báo cáo của Hiệu trưởng.

II. Hội nghị khẳng định:

Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức, năm học 2016 - 2017, Nhà trường đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Triển khai chương trình đào tạo theo khối ngành cho sinh viên khóa 57; chuẩn bị và sẵn sàng mọi điều kiện để đào tạo theo chương trình tiếp cận CDIO từ khóa tuyển sinh thứ 58; thực hiện thành công bước đầu việc tái cấu trúc trường, thành lập các viện đào tạo mới; triển khai đánh giá ngoài và được công nhận đạt Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. Mọi hoạt động của Nhà trường đang được triển khai theo đúng định hướng xây dựng

Trường Đại học Vinh thành trường đại học trọng điểm quốc gia, là thành viên của Mạng lưới các trường đại học ASEAN.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong năm học vẫn còn những tồn tại, hạn chế: Công tác cải cách hành chính của các đơn vị còn chậm, chưa theo kịp với những chủ trương mới, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động chung của Nhà trường. Công tác tuyển sinh gặp nhiều khó khăn. Công tác thi đua khen thưởng, xếp loại cán bộ viên chức hàng tháng vẫn còn máy móc, thiếu công bằng, tiêu chí, tiêu chuẩn chưa đầy đủ. Công tác học sinh, sinh viên còn bất cập, tỷ lệ sinh viên bỏ học, không đăng ký học vẫn còn cao, kết quả học tập của một bộ phận sinh viên còn thấp. Cán bộ giảng dạy trình độ cao chưa đồng đều giữa các ngành; trình độ ngoại ngữ của cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của Nhà trường. Công tác biên soạn bài giảng, giáo trình có chuyên biến song còn chậm, số lượng và chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu của các bậc học, loại hình đào tạo. Chưa có giải pháp mạnh để gây áp lực tự học và phát huy hoạt động tự học cho sinh viên. Tiến độ học tiếng Anh theo chuẩn đầu ra của sinh viên các khóa còn chậm. Hoạt động thực tập cuối khóa của khối sinh viên ngoài sư phạm hiệu quả chưa cao; công tác đánh giá chất lượng thực tập cuối khóa còn bất cập. Hoạt động nghiên cứu khoa học chưa tương xứng với tiềm năng và vị thế của Nhà trường, nguồn thu từ hoạt động KH&CN còn hạn chế. Hoạt động hợp tác quốc tế còn ít, chưa có chiến lược tổng thể để Nhà trường hội nhập.

Hội nghị đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức trong năm học qua, đồng thời thảo luận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà tập thể cán bộ, viên chức phải vượt qua để tiếp tục xây dựng Nhà trường trong thời gian tới.

III. Hội nghị đã nghe các báo cáo, tham luận, thảo luận và thống nhất chương trình công tác năm học 2017 - 2018 với các nhiệm vụ trọng tâm:

1. Tiếp tục thực hiện chương trình hành động và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 03/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, làm cho mỗi cán bộ, viên chức trong toàn trường thực sự thấm nhuần, tích cực chủ động triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của Nhà trường và các đơn vị.

Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên. Nắm vững tình hình của cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên, chống mọi âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch chiến lược truyền thông giai đoạn 2017 - 2020; truyền thông về sứ mạng và tầm nhìn của Trường; kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.

2. Hoàn thành việc tái cấu trúc trường theo Đề án đã được phê duyệt. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung và triển khai thực hiện các quy chế về công tác cán bộ, tiếp tục sắp

xếp, đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, giảng viên phục vụ trực tiếp cho đào tạo tiếp cận CDIO và công tác bồi dưỡng giáo viên.

Tiếp tục thực hiện có chất lượng Đề án "*Nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh ở Trường Đại học Vinh*", tạo bước chuyển cơ bản về trình độ ngoại ngữ của cán bộ, viên chức.

3. Tiếp tục cải tiến công tác tư vấn tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo làm cho công tác tư vấn tuyển sinh trở thành nhiệm vụ của mọi cán bộ, viên chức, của các đơn vị trong toàn trường.

4. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo; thực hiện có hiệu quả chương trình đào tạo 2 giai đoạn đối với khóa 57; tập trung giải quyết các vướng mắc để sinh viên khóa 57 hoàn thành chương trình của giai đoạn 1; triển khai thực hiện hiệu quả chương trình đào tạo tiếp cận CDIO cho khóa 58; hoàn thành việc xây dựng, phê duyệt, triển khai chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học. Đẩy mạnh công tác biên soạn, xuất bản tài liệu, giáo trình, các hoạt động thực hành, thí nghiệm, rèn nghề, thực tập, kiến tập.

Nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học, xây dựng chương trình đào tạo tiếp cận CDIO của các chuyên ngành đào tạo tiến sĩ; ban hành và triển khai thực hiện Khung chương trình áp dụng từ khóa 25 đào tạo trình độ thạc sĩ; ban hành và triển khai thực hiện quy trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ phù hợp với điều kiện hiện nay của Nhà trường. Tiếp tục mở rộng địa bàn tuyển sinh, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo sau đại học.

Hoàn thành chỉ tiêu, mở rộng địa bàn tuyển sinh, tiếp tục cải tiến công tác quản lý, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo của hệ vừa làm vừa học và đào tạo từ xa.

Đẩy mạnh các hoạt động khởi nghiệp cho sinh viên. Chỉ đạo và tổ chức có hiệu quả hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu - Khởi nghiệp sáng tạo.

Tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động đào tạo ngắn hạn, cấp chứng chỉ, đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên; tăng cường và đa dạng hoá các hoạt động hợp tác với doanh nghiệp nhằm hỗ trợ người học và cung ứng các dịch vụ giáo dục, khoa học công nghệ cho cộng đồng và xã hội.

Trường Thực hành Sư phạm, Trường THPT Chuyên phấn đấu đạt danh hiệu trường xuất sắc, là các cơ sở giáo dục có uy tín trong xã hội.

Đẩy mạnh các hoạt động của Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào: bổ sung đầy đủ các giáo trình phục vụ cho đào tạo đại học, sau đại học, nhất là chương trình đào tạo tiếp cận CDIO; tiếp tục phát triển nguồn học liệu điện tử, xây dựng thư viện số, bổ sung tài liệu, cải tiến công tác phục vụ bạn đọc.

5. Tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, tăng cường công bố quốc tế. Thực hiện các đề tài phục vụ trực tiếp cho hoạt động đào tạo của Nhà trường, chuyển giao công nghệ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An, khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước. Triển khai thực hiện Đề án nâng cấp Tạp chí Khoa học. Đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế, nâng cao hình ảnh, uy tín của Nhà trường.

